

ความรักของเจ้าชายอสูร....

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

คนหนึ่งสวยหยาดฟ้าส่วนอีกคนหนึ่งหล่อปลิ้นไม่มีชั้นดี(น่าเกลียด)

ความรักของเจ้าชายอสูร....



อ่านข่าวงานแต่งงานอีกรอบแบบซึ้งๆของซีล
และ ไฮดี้ คลุม เชนี่ แล้วก็อดไม่ได้ที่จะ
เขียนถึงเขาสักนิดหนึ่ง เพราะทั้งในความรัก
ของสองคนนี่ ที่มหัศจรรย์ในสายตาคนนอก
เสียเหลือเกิน ด้วยว่า คนหนึ่งสวยหยาดฟ้า
มาดิน ส่วนอีกคนหนึ่งหล่อปิ่นไม่มีชั้นดี
อ้อ(ล้อเล่นคะ) ถึงไม่หล่อ แต่หลายคน
ก็บอกว่า ซีลนั้นหนา...จิตใจดีเหลือเกิน

ก่อนไปเล่าเรื่องราวของซีลนักร้องและ
นักแต่งเพลง(โซล)ชาวอังกฤษในบางมุม

วันนี้..ขอนำเสนอภาพข่าวจากเตลี เมลล์
เชนนี่กันเสียก่อน เพราะเป็นภาพข่าวดี



ที่ซีล และ ภรรยา ไฮดี้ คลุม ทำการฉลองครบรอบ
สี่ปีของชีวิตคู่ ด้วยการจัดงานแต่งงาน(ประจำปี)อีกรอบ

ขึ้นมาแบบเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน...



ด้วยการชวนเพื่อนสนิทและคนรู้จัก ประมาณ 100 คน
มารวมฉลองกันที่บ้าน Water Front ในมาลีนู
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นบ้านเพื่อนของทั้งสองคน



งานนี้มีข่าวดีที่สาวไฮดี้ จะมีลูกคนที่สี่ให้กับซิล
เห็นว่าอัลตราซาวด์ แล้วพบว่า เป็นลูกสาวเสียด้วยสิ



โฉมหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รอบสอง ดูกันเอาเอง อีอิ

คู่นี้เขาแต่งงานมาตั้งแต่ปี 2005 แต่ว่าทั้งสอง
ฉลองวันครบรอบแต่งงาน ด้วยการเข้าพิธีแต่งงาน

แบบจำลอง และ สาบานตนต่อกัน เป็นประจำทุกปี

ซีลบอกว่า เขาทั้งคู่ชอบมากที่จะได้ให้คำมั่นสัญญา
ในความรักของกันและกันเป็นประจำทุกปี เพราะว่า คุณจะได้
ได้จดจำได้ว่า ใครคือคนที่คุณหลงรัก(โรแมนติกอย่างนี้
นี่เองกระมัง ที่หนุ่มหล่อแค่นั้นก็คว่าใจไฮดีไปครองไม่ได้)

และข้อดีอีกประการก็คือว่า เขาจะได้หาเรื่องจัดงานปาร์ตี้
สนุกสนานได้เรื่อยๆ และทุกปี โดยแต่ละปีก็มีธีมต่างกันไป

ธีมของปีนี้เจ้าสาวถักเปียเต็มศีรษะ สวมชุดแต่งงานง่าย ๆ
ส่วนเจ้าบ่าวสวมใส่เสื้อธงชาติอเมริกา และวิกอีกต่างหาก
พร้อมทั้งสั่งวงดนตรีร็อคมาบรรเลงให้ครื้นเครงในงานด้วย

ไม่ว่าธีมจะเป็นอย่างไร สนุกสนานแค่ไหน
แต่ก็ไม่เท่าที่นักข่าวสรุปกันไว้ว่า งานนี้
โรแมนติกเหลือเกิน...อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่า
คู่รักคู่นี้ หวานใสกันตลอดไม่มีเรตติ้งตก

ไม่ว่าจะอย่างไร...คนเรานั้นก็ต้องมีข้อดีข้อเสีย
ปะปนอยู่ในตัวตนกันทั้งนั้นแหละ เอาไว้ครวหน้า
จะพาไปรู้จัก ชีล และไฮดี้ คลุม ในมุมดีๆ พร้อม
ทั้งเรื่องราวอันน่าประทับใจจากชีวิตอันยากไร้ของชีล
ในวัยเด็ก จนเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Thanks to Daily Mail the uk for a story and all pictures.